

๑. ชื่อโครงการ นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

กิจกรรม พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานของบุคลากร ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

๒. หลักการและเหตุผล

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ตราขึ้นเพื่อให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศและให้บริการแก่ประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งการบริหารราชการและการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจำเป็น และประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ รวมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กำหนดนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล ตลอดจนเพื่อให้มีนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนสำหรับส่งเสริมธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในหน่วยงาน และสามารถนำไปปฏิบัติและติดตามผลได้อย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งเพื่อสร้างการยอมรับ ความน่าเชื่อถือ ความมั่นใจและศรัทธา ให้เกิดขึ้นกับผู้รับบริการประชาชนทั่วไป และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ประกอบด้วยนโยบายสำคัญ ๔ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม ๒) ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๓) ด้านองค์การ และ ๔) ด้านผู้ปฏิบัติงาน

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ได้ตระหนักถึงเจตนารมณ์ของนโยบายฯ ดังกล่าว จึงจัดทำโครงการเพื่อตอบสนองความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาลตามนโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดีขึ้น และสามารถนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๓. วัตถุประสงค์

๓.๑ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ได้รับพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

๓.๒ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข นำทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๔. ผลการดำเนินงานจากการทำแบบสำรวจความต้องการในการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ พบว่า ความต้องการในการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ๓ อันดับ ดังตาราง

ตาราง ร้อยละความต้องการในการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

อันดับ	ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	จำนวน (คน)	คิดเป็นร้อยละ
๑	เทคนิคการใช้สูตรโปรแกรม Microsoft Excel	๑๔	๗๗.๗๘
๒	เทคนิคการใช้โปรแกรม PowerPoint	๑๒	๖๖.๖๗
๓	เทคนิคการใช้โปรแกรม Canva	๑๑	๖๑.๑๑
	รวม	๑๘	

จากตาราง พบว่า บุคลากรศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข มีความต้องการในการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อันดับ ๑ คือ เทคนิคการใช้สูตรโปรแกรม Microsoft Excel (ร้อยละ ๗๗.๗๘) รองลงมาคือ เทคนิคการใช้โปรแกรม PowerPoint (ร้อยละ ๖๖.๖๗) และเทคนิคการใช้โปรแกรม Canva (ร้อยละ ๖๑.๑๑) ตามลำดับ

ดังนั้น ในไตรมาสที่ ๓ จะดำเนินการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับบุคลากรศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ตามความต้องการที่ได้ทำการสำรวจตามแผนพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ต่อไป